

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๓๐๖/ว๒๑๓๑



ทะเบียนหนังสือรับ (ศธจ.ชัยนาท)
เลขรับ 2284
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 19.00 น.
 อก. นป. นผ. ลส. ครูสภา
 บค. พศ. สช. ดสน. เลขฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๖๓.328
ถนนสุขโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 21 ธ.ค. 67
09.284.

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการ จำนวน ๔ แผ่น

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นผลงานวิจัยทางการศึกษาให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล ThaiEdResearch ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีรูปแบบการแสดงผลที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ให้กับครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล ThaiEdResearch ให้สืบค้นหาข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยเพื่อส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ลงในฐานข้อมูล ThaiEdResearch และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดโครงการและกำหนดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบการฝึกอบรมและลงทะเบียนได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการวิจัย
โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ และ ๑๓๑๓
โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๒๗๗๐

“เรียนดี มีความสุข”

โครงการอบรม
วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีพันธกิจสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อให้มีองค์ความรู้งานวิจัยทางการศึกษาที่สนับสนุนงานพัฒนานโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนดำเนินการบูรณาการทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามแผน การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ที่มีระบบบริการผู้ใช้งานและเผยแพร่งานวิจัย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.thaiedresearch.org ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติที่สำนักงานฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และรวบรวมผลงานวิจัยเชิงนโยบายของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทั่วไปที่ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณา คัดเลือกให้ลงเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงานวิจัยด้านการศึกษา กับฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และฐานข้อมูลระบบ ThaiLIS ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงและสืบค้นที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน ของผู้รับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ปรับปรุงและออกแบบหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ทางการศึกษา (ThaiEdResearch) โดยได้ปรับปรุงการเรียกแสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ฯ ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความทันสมัย และปรับปรุงในส่วนของการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้กระบวนการจัดส่งผลงานวิจัย และการตรวจสอบง่ายต่อการดำเนินการและการบริหารจัดการข้อมูล จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ให้แก่ ครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้า ส่งสมประสงค์การนำวิจัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน งานบริหารการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูล ผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในรูปแบบการอบรม ออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลฯ ให้สืบค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยเพื่อส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ จัดทำโครงการ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย

๓.๒ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจ

๓.๓ จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม

๓.๔ ดำเนินการจัดฝึกอบรม

๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๕๐๐ คน (จัดอบรม ๕ ครั้ง ๆ ละ ๓๐๐ คน)

๕. การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมถึงหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ตาม QR-code (อบรมครั้งละ ๓๐๐ คน) โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบเต็มจำนวน หรือภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๖. วัน เวลา และสถานที่จัดการฝึกอบรม

กำหนดการจัดฝึกอบรม ๕ ครั้ง จำนวนผู้อบรม ๓๐๐ คนต่อครั้ง

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สถานที่ฝึกอบรม: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในรูปแบบอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมการประชุม Cisco Webex ส่วนวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วม ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๗. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า สืบค้นได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว

๘. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กำหนดการฝึกอบรม
เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ในรูปแบบอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมการประชุม Cisco Webex

กำหนดการจัดฝึกอบรม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๓๐๐ คน

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.	เข้าสู่ระบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น.	กล่าวรายงานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดย ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๐ น.	กล่าวเปิดการอบรม โดย ดร.ภูมิพัทธ์ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.	การฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) - แนะนำฐานข้อมูล ThaiEdResearch รวมทั้งส่วนที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม - การสมัครสมาชิกและการลงชื่อเข้าใช้งาน - การใช้งานฐานข้อมูลและการสืบค้นผลงานวิจัย - การเตรียมข้อมูลผลงานวิจัยและการส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมเผยแพร่ บนฐานข้อมูล ThaiEdResearch - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว - การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ โดย นายกาจพล ไชยแก้วเมธร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	ภาคปฏิบัติ: การส่งผลงานวิจัยเผยแพร่บนฐานข้อมูลฯ และการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ โดย นายกาจพล ไชยแก้วเมธร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การลงทะเบียนฝึกอบรม

เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียน ตามวันที่ที่ท่านสะดวกเข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว



ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

<https://shorturl.asia/e5i8f>



ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

<https://shorturl.asia/tacnY>



ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

<https://shorturl.asia/6AiOa>



ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

<https://shorturl.asia/82XR7>



ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

<https://shorturl.asia/b2tKW>

การเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

หากท่านมีผลงานวิจัยและประสงค์จะเสนอเพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลฯ กรุณาเตรียมไฟล์ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการฝึกอบรม

*หมายเหตุ

1. สำนักงานฯ จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครั้งละ 300 คน หากมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมครบ 300 คน ในแต่ละครั้งแล้ว ระบบจะปิดรับลงทะเบียนอัตโนมัติ
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2668-7123 ต่อ 1330, 1315, 1317